

วัดเก่าน้อย

ตั้งอยู่ที่ บ้าน เก่าน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลธาตุ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มี เนื้อที่ ๑๑๐ ไร่ หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน น.ส. ๓ ก ประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐

ประวัติวัดเก่าน้อย พ.ศ.๒๔๕๕ ชาวบ้านบัว บ้านเก่าน้อย ตลอดทั้งบ้านศรีโค โดยการนำของพ่อใหญ่แห่ง อารีเหลือ พ่อใหญ่บุ แปลงอาวุธ พ่อใหญ่แพง อารีเหลือ พ่อใหญ่คำ กงชนะ ได้พากันไปฟังธรรมจากพระคุณท่านหลวงพ่อกษาที่วัดป่าพง และพากันกราบนิมนต์ท่านไปโปรดญาติโยมทางนั้นบ้าง จนล่วงถึง พ.ศ.๒๕๐๐ พระคุณท่านหลวงพ่อกษาได้มาอยู่ป่าช้าบ้านเก่าน้อย ซึ่งเป็นป่าไม้เบญจพรรณก่อเข้าพรรษา ท่านก็กลับไปหนองป่าพงอีก พ.ศ.๒๕๑ ชาวบ้านบัว บ้านเก่าน้อย ได้กราบนิมนต์ท่านอีก และช่วยกันปลูกกุฏิหลังเล็กๆ พอคุ้มฟ้าคุ้มฝนถวายท่าน พระคุณท่านก็เมตตาอยู่จำพรรษาสั่งสอนแนะนำการปฏิบัติธรรมแก่ญาติโยม พอออกพรรษาท่านก็กลับวัดหนองป่าพง (ซึ่งท่านให้พระอาจารย์เที่ยง โชติธัมโม อยู่อบรมสั่งสอนพระเถระแทน) พอปี พ.ศ.๒๕๐๒ พระคุณท่านหลวงพ่อกษาท่านถามพระอาจารย์เที่ยงว่า เที่ยง พรรษานี้ไปจำพรรษาบ้านเก่าน้อยไหม พระอาจารย์เที่ยงท่านยังอยากไปท่องเที่ยวอยู่จึงกราบปฏิเสธท่านว่า กระผมอยากไปรดคงค้อยู่ขอรับ พระคุณท่านเลยบอกว่า ไม่ต้องไปหรอก ผมจะไปเอง เที่ยงคุณแลพระเถระที่นี่ จนเวลาล่วงเข้าจะเข้าพรรษาพอดี โยมแม่พิมพ์ซึ่งเป็นมารดาของ พระคุณท่านหลวงพ่อกษาไม่สบาย พระคุณท่านจึงให้พระอาจารย์เที่ยงไปจำพรรษาที่ป่าช้าบ้านเก่าน้อยแทน พระอาจารย์เที่ยงได้ปฏิบัติตามที่ตามภาระที่ได้รับมอบหมายมาด้วยความมีขันติ-เมตตาธรรม อบรมสั่งสอนนำอุบาสกอุบาสิกาและญาติโยมปฏิบัติธรรม จนล่วงออกพรรษาและก่อนที่ท่านจะกลับไปยังสำนักวัดป่าพง ท่านได้เห็นว่าป่าช้าแห่งนี้ ร่มรื่นเงียบสงบพอสมควร เหมาะแก่การเป็นสถานที่เจริญสมาธิวิปัสสนา พระอาจารย์เที่ยงจึงขนานนามว่า วัดป่าอรัญญวาสี สาขาที่ ๑ หนองป่าพง พระอาจารย์เที่ยงได้ร่วมกับญาติโยมสร้างเสนาสนะขึ้นอย่างรวดเร็ว มีพระมาจำพรรษาอยู่ไม่เคขาดบางปีก็มากถึงสี่สิบบรูป ต่อมานายเล่ห์ นามสิน ได้บริจาคที่ดิน จำนวน ๑๗ ไร่ ๒ งานให้วัด และขออนุญาตสร้างวัดโดยทางราชการ ได้ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา มีนามว่า “วัดเก่าน้อย” มี เสนาสนะสำคัญภายในวัด ได้แก่ ๑. โบสถ์ ประวัติความเป็นมา วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้วางศิลาฤกษ์ ก่อสร้างโบสถ์ หลวงพ่อเที่ยง โชติธัมโม ได้เป็นประธานสงฆ์ในการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างโบสถ์ โดยมีพระเถระสาขาวัดหนองป่าพง และชาวบ้านในละแวกนี้ ตลอดจนญาติโยมที่ได้ทราบข่าวการก่อสร้าง ได้มาช่วยกันก่อสร้างทั้งกลางวันและกลางคืน บางคืนทำถึงสว่างโดยไม่รู้ตึกเหน็ดเหนื่อย ด้วยความเคารพและศรัทธาต่อหลวงปู่ชา หลวงพ่อจะทำสิ่งก่อสร้างทุกอย่างตามแบบวัดหนองป่าพง โบสถ์ก็เช่นเดียวกัน หลวงพ่อตามแบบรูปร่างลักษณะให้คล้ายวัดหนองป่าพงให้มากที่สุด แต่ได้ย่อส่วนลงเล็กน้อย เนื่องจากงานวางศิลาฤกษ์มีคนมามาก หลวงพ่อ

จึงจัดให้มีการปฏิบัติธรรม ๙ วัน ๙ คืน ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมครั้งแรกของวัด ในสาขาหนองป่าพงและถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบัน การก่อสร้างดำเนินเรื่อยมา โดยมีพระอธิการสำเร็จ ฐิตญาโณ เจ้าอาวาสพร้อมด้วยพระเถร ในวัดและญาติโยมที่มีศรัทธาได้ร่วมกันก่อสร้างจนแล้วเสร็จและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ๒. ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ๓. ที่พักญาติโยม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ ๔. กุฏิรอบรับพระเถระ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ๕. ศาลาโรงฉัน สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๖ รายนามเจ้าอาวาส อดีตถึงปัจจุบัน ๑. พระอธิการสำเร็จ ฐิตญาโณ ดำรงตำแหน่งเมื่อ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

